

## สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

จากนั้น นายธีรภัฏ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตร์ตัน จันทบุบงษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๓ เรื่อง

### เศรษฐกิจ – สังคม

๑๐. เรื่อง มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

### ต่างประเทศ

๒๒. เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน ๓๐ วัน (ผ.๓๐) แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

### แต่งตั้ง

๙. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

\*\*\*\*\*

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น  
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณาดูตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
โทร . ๐ ๒๒๘๐-๙๐๐๐

สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. ๙๒.๕  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด  
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๘-๔๓๙๖

**เศรษฐกิจ – สังคม**

๑๐. เรื่อง           มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการสัมมนาในประเทศ) และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ (การจัดสัมมนาในประเทศ และมาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)

**สาระสำคัญของเรื่อง**

กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการสัมมนาในประเทศและมาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร จำนวน ๒ ฉบับ โดยคาดว่าจะสูญเสีรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่มากนัก แต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลมีการพัฒนาบุคลากรของตน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพย์สินของตนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. **มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการสัมมนาในประเทศ** ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นเวลาสองรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. **มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว** บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้เบื้องต้นในอัตราร้อยละห้าสิบของมูลค่าต้นทุน สำหรับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามปกติ สำหรับทรัพย์สินค่าที่ได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

\*\*\*\*\*

ต่างประเทศ

๒๒. เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน ๓๐ วัน (ผ.๓๐) แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนียสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน ๓๐ วัน (ผ.๓๐) ทั้งนี้ โดยให้ กต. เจรจาเพื่อให้ฝ่ายเอสโตเนียดำเนินการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยเป็นการต่างตอบแทนให้แล้วเสร็จก่อน

๒. เห็นชอบยกเลิกการให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ณ วันที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ผ.๓๐) แก่ฝ่ายเอสโตเนีย มีผลใช้บังคับ ตามนัย ๑

๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

\*\*\*\*\*

แต่งตั้ง

๙. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายขจร วีระใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

\*\*\*\*\*